

UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 923/KH- SYT

Hà Tĩnh, ngày 30 tháng 3 năm 2021

KẾ HOẠCH

Phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh (1831 - 2021), 30 năm tái lập tỉnh (9/1991 - 9/2021) ngành Y tế Hà Tĩnh

Nhằm quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 244/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; lập thành tích chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh (1831 - 2021), 30 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh (9/1991 - 9/2021); Thực hiện Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 26/2/2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh phát động đợt thi đua đặc biệt từ ngày 01/3/2021 - 30/9/2021 với chủ đề: “Phát huy truyền thống quê hương anh hùng, thi đua lập nhiều thành tích chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập, 30 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh”, Sở Y tế Phát động thi đua gồm những nội dung sau:

MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, sáng tạo, hiệu quả, thu hút được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức người lao động ngành Y tế hưởng ứng. Động viên toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năng động, sáng tạo phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ chuyên môn năm 2021 góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Ngành và của tỉnh.

Tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức người lao động ngành Y tế, đặc biệt là thế hệ trẻ về truyền thống anh hùng trong xây dựng và bảo vệ quê hương trong suốt chiều dài lịch sử 190 năm qua, nhất là những thành tựu của Đảng bộ, Nhân dân Hà Tĩnh đạt được trong 30 năm tái lập tỉnh; động viên, cổ vũ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người lao động ngành Y tế, các tầng lớp Nhân dân và con em cán bộ công chức ngành Y tế ở mọi miền đất nước và ở nước ngoài tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, văn hoá, cách mạng, nêu cao tinh thần trách nhiệm với quê hương, đất nước.

2. Yêu cầu:

Phong trào thi đua phải được tổ chức trong toàn Ngành tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành Y tế; nội dung thi đua phải bám sát nhiệm vụ chuyên môn của từng đơn vị, thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương hình thức; kịp thời biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua, trên các lĩnh vực của Ngành.

Các phong trào thi đua gắn với việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tiếp

tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

II. NỘI DUNG THI ĐUA

Hướng tới sự kiện chính trị đặc biệt, kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh (1831- 2021), 30 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh (9/1991 - 9/2021); các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch phát động đợt thi đua thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trên các lĩnh vực sau:

1. Tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua đẩy mạnh Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, Quy tắc ứng xử và xây dựng hình ảnh người cán bộ y tế mẫu mực với các tiêu chí “03 xây, 03 chống và 03 biết”; phong trào thi đua “đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người dân” với 100% các đơn vị và 100% cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt nhằm tạo sự chuyển biến tích cực trong thay đổi nhận thức, phong cách, kỹ năng giao tiếp, ứng xử đối với người bệnh và nhân dân; tỉ lệ hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế công đạt trên 90%. Tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, thiết thực, hiệu quả công tác Cải cách hành chính, phấn đấu năm 2021 có 30% đơn vị đạt loại tốt, còn lại đạt loại khá, không có đơn vị đạt loại trung bình và loại yếu trong thực hiện cải cách hành chính.

2. Thực hiện tốt phong trào nâng cao chất lượng bệnh viện theo Bộ Tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện của Bộ Y tế, phấn đấu năm 2021, 100% bệnh viện đạt mức 2.80 trở lên, trong đó có 16 Bệnh viện đạt trên mức 3.00 (05 bệnh viện đạt trên 3,50); không có tiêu chí nào ở mức 1. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân với mục tiêu “Người bệnh là trung tâm” gắn với phát triển dịch vụ kỹ thuật; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong ngành Y tế phấn đấu mỗi bác sĩ, dược sĩ đại học phải tham gia ít nhất 01 đề tài nghiên cứu khoa học hoặc sáng kiến cải tiến kỹ thuật cấp cơ sở và toàn Ngành có ít nhất 01 đề tài nghiên cứu khoa học và 05 sáng kiến cấp tỉnh.

3. Đảm bảo công tác Y tế dự phòng với tinh thần chủ động, tích cực không để các dịch bệnh lớn xảy ra và tử vong vì dịch; đẩy mạnh công tác phòng chống các bệnh không lây nhiễm, đặc biệt là phòng chống dịch bệnh do virus Covid-19 gây ra nhằm tập trung thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, vừa tận tụy tốt các cơ hội, nỗ lực phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập và công tác đảm bảo ATVSTP.

4. Tổ chức thực hiện phong trào thi đua xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (giai đoạn 2018 - 2021) với cơ bản 100% các trạm y tế có đủ điều kiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế và triển khai thực hiện được các gói dịch vụ y tế cơ bản tại tuyến xã; phấn đấu duy trì, nâng cao chất lượng thực hiện Bộ Tiêu chí Quốc gia về y tế xã.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc triển khai các hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm, phấn đấu năm 2021, 70% người trên 40 tuổi được tuyên truyền, hướng dẫn, vận động đi khám để phát hiện và điều trị bệnh không lây

nhiễm; 70% người trên 40 tuổi được khám phát hiện bệnh tăng huyết áp, tiểu đường và một số bệnh thông thường qua sàng lọc tăng huyết áp. 100% Trạm y tế tiếp tục được đào tạo chương trình chẩn đoán, điều trị và quản lý tăng huyết áp, đái tháo đường theo nguyên lý y học gia đình. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân gắn với việc triển khai quản lý bệnh không lây nhiễm đạt tỷ lệ điều trị tại trạm Y tế xã. Phân đầu đến hết năm 2021, 95% người dân tỉnh Hà Tĩnh được lập hồ sơ sức khỏe điện tử.

5. Tiếp tục thực hiện tốt chính sách Dân số - KHHGD với trên 90% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ (đã có 02 con trở lên) tham gia ký kết thực hiện; giảm tỷ suất sinh thô 0,2 ‰, giảm tỷ lệ sinh trên 2 con trên 1%, giảm tỷ số giới tính khi sinh 0,3 điểm ‰ so với năm 2020; Đẩy mạnh các hoạt động nâng cao chất lượng dân số như sàng lọc trước sinh, sàng lọc sơ sinh, chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi nhằm thực hiện tốt mục tiêu, chỉ tiêu mà Nghị quyết 21 của BCH Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết số 221 của HĐND tỉnh đã đề ra.

6. Tổ chức thực hiện phong trào xây dựng cơ quan, công sở văn minh, không khói thuốc lá, cơ sở y tế “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn” với 100% cán bộ, công chức, viên chức không hút thuốc lá trong cơ quan, công sở. Thực hiện tốt Luật phòng chống tác hại rượu bia và Luật ATGT, phân đầu không có cán bộ, công chức, viên chức, người lao động vi phạm an toàn giao thông; mắc các tệ nạn xã hội.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Căn cứ nội dung phát động phong trào thi đua của Ngành, các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể về nội dung, hình thức, biện pháp chỉ đạo và tổ chức thực hiện cho phù hợp với đặc điểm điều kiện và nhiệm vụ chuyên môn của mỗi cơ quan, đơn vị.

1. Thủ trưởng các đơn vị kịp thời triển khai, phát động phong trào thi đua thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh Hà Tĩnh với chủ đề, nội dung, tiêu chí thi đua bám sát các nhiệm vụ chuyên môn của Ngành, đơn vị; các cơ quan, đơn vị đăng ký các công trình, phần việc chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 30 năm tái lập tỉnh (nếu có) gửi Sở Y tế (qua Phòng Tổ chức cán bộ) trước ngày 3/4/2021.

2. Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: Chỉ đạo, thực hiện tăng cường thời lượng, số lượng phát sóng, đưa tin, bài, phóng sự,... trên Bản tin sức khỏe Hà Tĩnh, Cổng thông tin điện tử Sở Y tế và trên các phương tiện thông tin đại chúng...; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước. Có kế hoạch tham gia cuộc thi: Báo chí viết về gương “Người tốt, việc tốt” điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua năm 2021.

3. Đề nghị Công đoàn ngành Y tế tích cực phối hợp với Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị trong Ngành phát động, vận động cán bộ, đoàn viên tích cực hưởng ứng tham gia phong trào thi đua.

4. Các Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được phân công phụ trách các đơn vị, các lĩnh vực tiến hành chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc thực hiện phong trào thi đua yêu nước theo các nội dung trên.

5. Giao Phòng Tổ chức cán bộ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị phát động, triển khai thực hiện phong trào thi đua, định kỳ tổng hợp kết quả, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh theo quy định. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổng kết, đề xuất khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc vào thời điểm kết thúc đợt thi đua.

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trong Ngành triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả các nội dung nêu trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh, vướng mắc, kịp thời báo cáo về Phòng Tổ chức cán bộ để được hướng dẫn./.

Nơi nhận:

- Ban TĐ-KT tỉnh;
- Công đoàn ngành Y tế;
- Các đơn vị trong Ngành;
- Các thành viên Hội đồng TĐKT Sở Y tế;
- Công TTĐT ngành Y tế;
- Lưu: VT, TCCB.

Gửi VB Điện tử.

Q. GIÁM ĐỐC

Nguyễn Tuấn